

กลุ่ม...
รับเลขที่ ๑๒๕๖
วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รับเลขที่ ๑๓๗๔๓
วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔
๐๘.๕๖ น.



ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๑.๐๒๑/ ๑๕๗๗๖๐

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง บทสรุปผู้บริหารและข้อสั่งการการประชุมทางไกล (Web Conference) แนวทาง Smart Living with COVID-19 และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บทสรุปผู้บริหารฯ	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. ข้อสั่งการฯ	จำนวน	๑	แผ่น

ตามที่ได้มีการจัดประชุมทางไกล (Web Conference) แนวทาง Smart Living with COVID-19 และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ส่วนกลาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งบทสรุปผู้บริหารและข้อสั่งการการประชุมทางไกล (Web Conference) แนวทาง Smart Living with COVID-19 และการบริหารจัดการระบบรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นพ.สสจ.

- เพื่อโปรดพิจารณา

- **นพ.ดร.พญ.หญิงพร (สสจ) ตามนธ**

(นายนครินทร์ อ่างหาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๐๙ ก.ย. ๒๕๖๔

(นายชัชชัย กิรดีหัตถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คุณจิราพร
Phrajarat

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๐๘

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๗๑

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔



บทสรุปผู้บริหาร
การประชุมทางไกล (Web Conference)
แนวทาง Smart Living with COVID-19
และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกล (Web Conference) แนวทาง Smart Living with COVID-19 และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภูวเดช สุรโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร เพื่อชี้แจงแนวทาง Smart Living with COVID-19 และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๖๕๖,๕๔๗ ราย มีผู้ติดเชื้อสะสม ๒๑๓,๙๙๙,๑๘๖ ราย เสียชีวิต ๔,๔๖๕,๔๑๗ ราย ยังคงมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๘,๔๑๗ ราย มีผู้ติดเชื้อสะสม ๑,๑๐๒,๓๖๘ ราย เสียชีวิตเพิ่ม ๒๙๗ ราย เสียชีวิตสะสม ๑๐,๐๘๕ ราย หายป่วยรายวัน ๒๑,๑๘๖ ราย รวมหายป่วยสะสม ๘๗๕,๕๘๙ ราย โดยมีแนวโน้มการระบาดของโรคเริ่มลดลง เนื่องจากการควบคุมโรคโดยใช้มาตรการต่างๆ เช่น มาตรการทางสาธารณสุข มาตรการองค์กร มาตรการส่วนบุคคล มาตรการทางสังคม และมาตรการล๊อคดาวน์ ทั้งนี้จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงมีจำนวนมาก และยังพบว่าประมาณร้อยละ ๙๐ ของผู้ที่เสียชีวิต อยู่ในกลุ่ม ๖๐๘ จึงขอให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่ม ๖๐๘ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการส่งวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเขตสุขภาพที่ ๑๑ ดำเนินการฉีดวัคซีน (coverage) ในกลุ่ม ๖๐๘ ได้สูงสุดในประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๑ ในกรุงเทพฯ สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม ๖๐๘ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ตามนโยบายเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ จะมีวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยอีกจำนวนมาก ซึ่งจะได้รับวัคซีนซิโนแวค ๑๒ ล้านโดส โดยจะได้รับในเดือนกันยายน ๖ ล้านโดส และตุลาคม ๖ ล้านโดส วัคซีนแอสตราเซนเนกา จะได้รับอีกเดือนละประมาณ ๗-๑๑ ล้านโดส และจะมีวัคซีนไฟเซอร์, โมเดอนา และ ซิโนฟาร์ม เข้ามาในประเทศไทยอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อมีวัคซีนในจำนวนที่เพียงพอและสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่ม ๖๐๘ ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแล้ว จะดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไป สำหรับการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางกรมควบคุมโรคจะดำเนินการจัดส่งวัคซีนให้เป็นรายสัปดาห์ โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค และขอให้แต่ละพื้นที่ดูแลกำกับติดตามการลงข้อมูลในโปรแกรม MOPH IC ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ในส่วนของวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้จัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ โดส ขอให้แต่ละพื้นที่สำรวจจำนวนวัคซีนคงเหลือ และเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคลากรฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ข้อมูลตกหล่น รวมถึงบุคลากรฯ ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ ๑ และต้องได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ ๒ หลังจากเข็มแรก ๓ สัปดาห์ และหากยังมีวัคซีนคงเหลือ ให้จัดสรรกับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มที่ ๑ และต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ (เฉพาะกลุ่ม Health care worker หรือกลุ่ม ๖๐๘)

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดและเข้ามาใช้บริการวัคซีนเข็มที่ ๑ ที่สถานีกกลางบางชื่อแล้ว สามารถติดต่อโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน เพื่อขอลงทะเบียนรับบริการวัคซีนเข็มที่ ๒ ในภูมิลำเนาของตนเอง และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลและแจ้งยอดวัคซีนที่ต้องการไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อรับการจัดสรรวัคซีนต่อไป

สำหรับกลุ่มชาวต่างชาติ จัดให้มีช่องทางลงทะเบียนรับวัคซีน ๓ ช่องทาง คือ ๑) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการต่างประเทศ <http://expatav.consular.go.th> ๒) ลงทะเบียนในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.thailandintervac.com ๓) ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และรับบริการฉีดวัคซีนที่จุดให้บริการ

/ที่สำนัก...

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด โดยขอให้มีจุดลงทะเบียนและให้บริการวัคซีนในทุกอำเภอ และให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด รวบรวมยอดจำนวนวัคซีนตามที่ได้จากการลงทะเบียนและส่งให้ทางกรมควบคุมโรค เพื่อจัดส่งวัคซีนลงพื้นที่ต่อไป สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ และประเทศนั้น ๆ มีการระบุนชนิดของวัคซีนที่ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศต้องได้รับ จะมีระบบลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค หรือลงทะเบียนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมยอดจำนวนวัคซีนตามที่ได้รับจากการลงทะเบียนและส่งให้ทางกรมควบคุมโรค เพื่อจัดส่งวัคซีนลงพื้นที่ต่อไป โดยขอให้สำนักงานสาธารณสุขแต่ละจังหวัด ส่งรายชื่อผู้ประสานหลักไปยังกรมควบคุมโรค กรณีที่มีการลงทะเบียนเข้ามาแล้วแต่ไม่พบรายชื่อสำหรับการเข้ารับวัคซีน ขอให้ติดต่อสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรณีที่ต้องการประสานเรื่องการจัดส่งวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ให้ประสานที่กลุ่มเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สำหรับวัคซีนเข็มที่ ๒ ในกลุ่มดังกล่าว จะจัดส่งในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

มาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (COVID-19 Free Setting & Universal Prevention) เป็นแนวทางการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติและเพื่อเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้ ประกอบไปด้วย ๓ ส่วน คือ ๑) Environment ๒) Personnel ๓) Customer ให้ทุกจังหวัดศึกษาแนวทางการดำเนินการ สื่อสารข้อมูลให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ซึ่งอาจมีการพิจารณาการดำเนินการมาตรการ COVID-19 Free Setting เพิ่มเติม เช่น COVID-19 Free Zone, COVID-19 Free Travel, COVID-19 Free CITY และ COVID-19 Free Island เป็นต้น ซึ่งแต่ละจังหวัดสามารถวางแผนการดำเนินงานในจังหวัดของตนเองได้ โดยยึดหลักตามนโยบาย COVID-19 Free Setting & Universal Prevention ดังกล่าว

ทั้งนี้ การขอบรรจุข้าราชการใหม่ กระทรวงสาธารณสุขได้นำเรื่องเข้าประชุมของ อภพ. และมีมติเห็นชอบในการบรรจุข้าราชการ จำนวน ๓๕,๓๘๗ ตำแหน่ง ในลำดับถัดไปจะดำเนินการยื่นเรื่องต่อสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอรับการจัดสรรตำแหน่งต่อไป

งานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

ผู้สรุปการประชุม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ผู้ตรวจสรุปการประชุม



ข้อสั่งการประชุมทางไกล (Video Conference)

แนวทาง Smart Living with COVID-19

และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.	ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ และนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด กำหนดจุดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดของตนเอง ในการให้บริการวัคซีนในกลุ่มชาวต่างชาติ และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยขอให้มีจุดให้บริการในทุกอำเภอ และสื่อสารภายในจังหวัด และเมื่อมีข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มดังกล่าวแล้ว ขอให้ส่งข้อมูลมาที่กรมควบคุมโรค เพื่อจัดสรรวัคซีนให้ต่อไป	- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๓ - สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
๒.	เน้นย้ำการทำความเข้าใจการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ ๒ สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และเข้ามาใช้บริการวัคซีนเข็มที่ ๑ ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการวัคซีนที่โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน	- สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
๓.	สำหรับวัคซีน Pfizer ที่จัดสรรลงไปในพื้นที่สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ โดส ขอให้สำรวจจำนวนวัคซีนคงเหลือ และเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคลากรฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ข้อมูลตกหล่นตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด	- โรงพยาบาลศูนย์ - โรงพยาบาลทั่วไป - โรงพยาบาลชุมชน
๔.	เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการลงข้อมูลใน MOPH IC ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลการฉีดวัคซีน และข้อมูลวัคซีนคงคลัง	
๕.	ให้ศึกษาแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (COVID-19 Free Setting & Universal Prevention) รวมถึงการพิจารณากิจกรรมที่สามารถดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้ เพื่อให้การบริหารจัดการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

งานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

ผู้บันทึกข้อสั่งการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ผู้ตรวจข้อสั่งการ

(นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข